

พยากรณ์สินค้าเกษตร

ช่วงเดือนมกราคม - มีนาคม 2563

สัญลักษณ์ ปกติ มีปัญหาาราคาสูง มีปัญหาาราคาต่ำ



สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อส่งออก					
ข้าวนาปี ปี 2562				ข้าวนาปีทยอยออกสู่ตลาดในปริมาณมาก ซึ่งส่งผลให้ราคาข้าวเปลือกปรับตัวลดลง แต่ทั้งนี้ ภาครัฐได้มีมาตรการรักษาเสถียรภาพราคาเพื่อดึงอุปทานออกจากตลาด จึงทำให้ราคาข้าวเปลือกมีแนวโน้มทรงตัวหรือปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นเล็กน้อย	ส.ค. - เม.ย..
ข้าวนาปรัง ปี 2562	-	-	-	สิ้นสุดฤดูกาลเพาะปลูกข้าวนาปรังปี 2562	ก.พ. - ต.ค.
มันสำปะหลัง				เป็นช่วงที่ผลผลิตมันสำปะหลังออกสู่ตลาดมากที่สุดประมาณ 17.41 ล้านตัน หรือร้อยละ 55.96 ของปริมาณทั้งประเทศ อาจส่งผลให้ราคาที่เกษตรกรขายได้มีแนวโน้มปรับตัวลดลงเล็กน้อย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของสินค้า ประกอบกับ ภาครัฐมีโครงการประกันรายได้และมาตรการบริหารจัดการมันสำปะหลังปี 2562/63 เพื่อช่วยเหลือให้เกษตรกรได้รับราคาที่เหมาะสมกับราคาตลาด ด้านการคาดการณ์ว่าผู้ประกอบการจะมีคำสั่งซื้อเพิ่มขึ้นเนื่องจากต้องการผลผลิตเพื่อส่งออกและเก็บสต็อก	ม.ค. - มี.ค. (ออกมาก)
ยางพารา				ผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยลงเนื่องจากเริ่มเข้าสู่ช่วงยางผลัดใบ ขณะที่ภาครัฐกำหนดแผนกระตุ้นการใช้จ่ายในประเทศและผลักดันส่งออก แนวโน้มราคายางอาจปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค. - ธ.ค.
สับปะรด				เข้าสู่ช่วงปลายฤดูผลผลิตสับปะรด รุ่นที่2 ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดน้อย ราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้อยู่ในเกณฑ์สูง สถานการณ์ปกติ	ทั้งปี (ออกมาก 2 ช่วง) เม.ย. - พ.ค และ ต.ค. - ธ.ค.
ลำไย				คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ ขณะที่ความต้องการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาล ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	พ.ย. - ก.พ. ออกมาก
กุ้ง (ขาวแวนนาไม)				คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลงจากสภาพอากาศที่แปรปรวนและมีฝนตกในบางพื้นที่ของแหล่งผลิต ความต้องการมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น จากความต้องการบริโภคในประเทศที่เพิ่มขึ้นในช่วงวันหยุดต่อเนื่อง ช่วงสิ้นปี และเทศกาลตรุษจีน แนวโน้มราคากุ้งขาวปรับตัวสูงขึ้นในระดับหนึ่ง	ม.ค. - ธ.ค.
ไก่เนื้อ				ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการบริโภคในประเทศและการแปรรูปส่งออก ภาวะการค้ามีแนวโน้มคล่องตัวต่อเนื่องถึงช่วงเทศกาลตรุษจีน (25 ม.ค. 63)	ม.ค. - ธ.ค.

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63		
กลุ่มสินค้าผลิตเพื่อบริโภคภายในประเทศ					
ข้าวโพด				คาดว่าจะมีปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดประมาณ 0.40 ล้านตันหรือร้อยละ 8.37 ของผลผลิตทั้งประเทศ ทั้งนี้ ฤดูการผลิตปี 2562/63 ผลผลิตจะออกสู่ตลาดล่าช้ากว่าปกติ เนื่องจากเกษตรกรได้รับผลกระทบจากภาวะภัยแล้ง ทำให้ข้าวโพดแห้งตายและการระบาดของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่กีดกันยอดและใบข้าวโพด โดยเกษตรกรมีการไถกลบและเพาะปลูกใหม่ในพื้นที่เดิม ผู้ประกอบการท้องถิ่นยังคงต้องการสินค้าเพื่อเก็บสต็อกอย่างต่อเนื่องเพื่อป้อนเข้าสู่โรงงานอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ ส่วนแนวโน้มด้านราคา อาจมีแนวโน้มลดลงเนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดมาก	มี.ย. - ธ.ค. (ก.ย.-พ.ย. ออกมาก)
ปาล์มน้ำมัน				ผลผลิตผลปาล์มออกสู่ตลาดต่อเนื่อง โดยจะออกมากในช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน ในขณะที่ความต้องการใช้ด้านพลังงานเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาผลปาล์มและราคาน้ำมันปาล์มดิบมีแนวโน้มเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	ตลอดปี
มะพร้าวผล				เป็นช่วงผลผลิตออกสู่ตลาดน้อยตามฤดูกาล (ก.ย.62-ก.พ.63) ผลผลิตมีไม่เพียงพอกับความต้องการใช้ ขณะที่โรงงานมีความต้องการอย่างต่อเนื่อง แนวโน้มราคาปรับตัวสูงขึ้น	ม.ค.-ธ.ค.
กระเทียม				ผลผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ในช่วงต้นฤดู เกษตรกรบางรายจำหน่ายผลผลิตทั้งกระเทียมสด และแฉวนเพื่อทยอยจำหน่ายเป็นกระเทียมแห้ง โดยผู้ประกอบการมีความต้องการผลผลิตฤดูกาลใหม่เพื่อป้อนตลาด แนวโน้มราคายังอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ม.ค. - เม.ย.
สุกร				ปริมาณผลผลิตออกสู่ตลาดเพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการค้ำมีแนวโน้มคล่องตัวต่อเนื่องถึงเทศกาลตรุษจีน ประกอบกับความต้องการในตลาดต่างประเทศมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น คาดว่าราคาสุกรมีชีวิตหน้าฟาร์มและราคาขายปลีกอาจปรับตัวเพิ่มขึ้น	ม.ค. - ธ.ค.
ไข่ไก่				ภาวะการผลิตปกติ ปริมาณผลผลิตเพียงพอต่อความต้องการ ภาวะการค้าและราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์มมีแนวโน้มทรงตัว	ม.ค. - ธ.ค.
หอมหัวใหญ่				ผลผลิตออกสู่ตลาดมากช่วงเดือน ก.พ.-มี.ค.63 ขณะที่แนวโน้มความต้องการมีต่อเนื่อง ประกอบกับภาครัฐมีมาตรการเข้มงวดในการสำแดงราคานำเข้าให้ใกล้เคียงกับข้อเท็จจริง และมีการกวัดขั้นการลักลอบนำเข้าอย่างต่อเนื่อง สำหรับราคาคาดว่าจะอ่อนตัวลง แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างดี	ม.ค. - เม.ย.
หอมแดง (ฤดูแล้ง)				ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น รวมทั้งหอมแดงภาคเหนือเริ่มออกสู่ตลาดแล้ว เกษตรกรส่วนใหญ่จะจำหน่ายให้กับพ่อค้าท้องถิ่นที่เข้าไปรับซื้อ ส่วนเกษตรกรที่มีโรงแฉวนจะรอจำหน่ายเป็นหอมแดงแห้ง ราคามีแนวโน้มอ่อนตัวลง	ธ.ค.62 - เม.ย.63
เมล็ดกาแฟ โรบัสต้า				ผลผลิตออกสู่ตลาดมากขึ้น ขณะที่ความต้องการมีต่อเนื่องจากผู้รวบรวมท้องถิ่นและผู้ประกอบการแปรรูปที่มาเปิดจุดรับซื้อในพื้นที่ทั้ง จ.ชุมพรและระนอง โดยจะรับซื้อตามคุณภาพ แนวโน้มราคาอยู่ในเกณฑ์ดี	ธ.ค.62 - มี.ค.63
ส้มเขียวหวาน				คาดว่าผลผลิตจะออกสู่ตลาดต่อเนื่อง แต่มีปัญหาด้านคุณภาพ ขณะที่ความต้องการปรับตัวสูงขึ้น เนื่องจากเข้าสู่ช่วงเทศกาล ราคาเคลื่อนไหวอยู่ในเกณฑ์ดี	พ.ย.62-ก.พ.63
มะนาว				คาดว่าผลผลิตออกสู่ตลาดลดลง เนื่องจากเริ่มเข้าสู่ฤดูแล้ง ราคาปรับตัวสูงขึ้นเล็กน้อย	-

สินค้า	ช่วงพยากรณ์			การพยากรณ์ในช่วง 3 เดือน	หมายเหตุ ช่วงออกสู่ตลาด
	ม.ค.63	ก.พ.63	มี.ค.63		
กลุ่มสินค้าที่ต้องนำเข้า					
ถั่วเหลือง (ถั่วฝัก)	■	■	■	เป็นช่วงปลายฤดูถั่วเหลืองฤดูฝน ปริมาณออกสู่ตลาดช่วง ม.ค.63 คิดเป็นร้อยละ 0.12 ของผลผลิตทั้งปี 62/63 และผลผลิตถั่วเหลืองฤดูแล้งเริ่มทยอยออกสู่ตลาดในช่วงต้นปี โดยคาดว่าในเดือน ก.พ.63 จะออกสู่ตลาดร้อยละ 3.95 และ มี.ค.63 ออกมากที่สุดในรอบปีที่ร้อยละ 32.04 คาดว่าราคาเมล็ดถั่วเหลืองของไทยและของโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในช่วงต้นปี 63 เนื่องจากเป็นช่วงเทศกาลสำคัญช่วงต้นปี ทำให้ความต้องการใช้มีปริมาณมากขึ้น ประกอบกับผลผลิตของไทยช่วงต้นปี เป็นถั่วเหลืองฤดูแล้งที่มีคุณภาพดีกว่าถั่วเหลืองฤดูฝนที่ผ่านมา	ส.ค. - ธ.ค.
กากถั่วเหลือง	■	■	■	ปริมาณผลผลิตกากถั่วเหลืองโลกมีเพียงพอต่อความต้องการใช้ของตลาดโลก โดยผลผลิตโลกมีปริมาณสูงขึ้นจากปีก่อนร้อยละ 1.86 ส่วนผลผลิตของไทยผลิตได้เพียงร้อยละ 1 ของความต้องการใช้ในประเทศและยังคงต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการ คาดว่าราคาขายส่งกากถั่วเหลืองไทยทุกเกรดคุณภาพมีแนวโน้มสูงขึ้นตามราคาสลัดต่างประเทศในช่วงต้นปี เนื่องจากภาวะการส่งออกของตลาดโลกที่มีแนวโน้มสูงขึ้น	
ปลาป่น	■	■	■	ปริมาณผลผลิตวัตถุดิบ (ปลาเบ็ด) มีออกสู่ตลาดในปริมาณไม่มากนัก ส่งผลให้ปริมาณปลาป่นลดลง ด้านราคาของไทยมีแนวโน้มทรงตัวหรืออ่อนตัวลงจากภาวะการส่งออกที่ชะลอตัว เป็นผลจากความต้องการเพื่อใช้ปลาป่นในอาหารสัตว์ลดลง เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาว ส่วนตลาดโลกภาวะการค้าชะลอตัวลงในช่วงต้นปีก่อนตรุษจีน เนื่องจากปริมาณสต็อกปลาป่นของจีนยังคงมีปริมาณมากและคาดว่าจะมีแนวโน้มดีขึ้นหลังตรุษจีน ตามความต้องการของจีนที่เป็นผู้นำเข้ารายใหญ่	ม.ค. - ธ.ค.